

“โรบินสันสานฝันให้น้อง” เดินทางครบรอบ 1

ทศวรรษ พร้อมต่อกำหนดความเป็น “ผู้ให้” ตอบแทน

สังคม!



จากปัญหาทางไกลความเจริญของโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารที่ยังคงรอคอยความช่วยเหลือ ทาง “โรบินสัน” เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาของเยาวชนไทยต่อเนื่อง ปีนี้เดินทางสานต่อ “โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง” เพื่อต่อกำหนดความเป็น “ผู้ให้” ซึ่งเดินทางสานต่อความฝันให้เยาวชนไทย มาครบรอบ 1 ทศวรรษ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2550 สำหรับ “โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เขียนเรียงความ บอกเล่าถึงความฝันที่น้องๆ ต้องการช่วยเติมความสุข ภายในโรงเรียน และเติมรอยยิ้มให้กับเพื่อนๆ ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ได้รับกระแสดอรับที่ดี มีน้องๆ เขียนความฝันเข้าร่วมประกวดฯ กว่า 10,000 ฉบับ และมีโรงเรียนทั่วประเทศไทย ที่ได้รับทุนในการสนับสนุนไปแล้ว จำนวน 845 โรงเรียน และมีนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ มากกว่า 120,000 คน โดยใช้งบสนับสนุนไปทั้งสิ้นกว่า 15 ล้านบาท

ในปี พ.ศ. 2560 โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง ยังคงเดินทางขยายความช่วยเหลือแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเพิ่มเติมให้ครอบคลุม เพิ่มมากขึ้นถึง 34 จังหวัด เพิ่มโควตาในการกระจายความช่วยเหลือให้นักเรียนที่ขาดแคลน ไร่จำนวน 34 โรงเรียนทั่วประเทศ (ในจังหวัดที่มีโรบินสันตั้งอยู่) ยกเว้น สาขาใน กรุงเทพฯและปริมณฑล พร้อมเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุน จากเดิมโรงเรียนละ 15,000 บาท เพิ่มเป็นโรงเรียนละ 30,000 บาท โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกจดหมายของน้องๆ ที่ส่งเข้ามาประกวดฯ และคาดว่าจะสามารถประกาศผลรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้ภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ โดยจะสามารถทำกิจกรรมส่งมอบโครงการฯ ได้ในช่วงกลางเดือนมกราคม 2561.... ซึ่งสามารถติดตามผลการตัดสินได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 26 สาขา และ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 19 สาขา ทั่วประเทศ และพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญ Robinson Gifts ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 นี้ ทุก 3% จากยอดการซื้อบัตร ”โรบินสัน กิฟต์การ์ด” จะนำไปสมทบทุนมอบให้ “โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง” ปีที่ 10 ที่จะสานต่อความฝันของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั่วประเทศ ที่ส่งจดหมายเข้ามาประกวดชิงทุนการศึกษา โดยทางโรบินสัน จะคัดเลือกและประกาศโรงเรียนที่ชนะการประกวด 34 โรงเรียน มอบทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาท เพื่อสานต่อความฝันให้น้องๆ ให้กลายเป็นจริง โดยจะลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชน และจิตอาสาภาคประชาชน โดยจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชน อย่างยั่งยืน ต่อไปอีกด้วย